



# บทความ/ข่าว เผยแพร่

## ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. 0 7363 1033 โทรสาร 0 7363 1034  
E-MAIL: CPT\_1@LDD.GO.TH / WWW.PIKUNTHONG.COM วันที่ 75.1/2554

...พิกุลทอง เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วม ...

“การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดให้มีกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ ม.1-3 ] ในโรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

นายปรัชชา โปธิ์ปาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กำหนดจัดกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงด้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น เป็นประจำทุกปี และสำหรับในปี 2554 นี้ นับเป็นปีที่ 12 ของการแข่งขันตอบปัญหาฯ ทั้งนี้เพื่อให้ นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์นอกตำราเรียน ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวคิดและหลักการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงขอเชิญชวน นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [ม.1-3] ในโรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนสามัญและ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมัครได้โรงเรียนละ ไม่เกิน 2 ทีมๆ ละ 2 คน

การสมัคร สามารถโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ [www.pikunthong.com](http://www.pikunthong.com) โดยส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ - 19 สิงหาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การแข่งขัน จะทำการสอบแข่งขันรอบแรก วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2554 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีม และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2554

รางวัล รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาทและประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท และประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและประสานงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

โทรศัพท์ 0 7363 1033 และ 0 7363 1038